



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย

ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ หมวด ๑๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ ๒๐๕ (๗) ในครั้งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอได้พิจารณาแล้วว่า สภาพพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอเป็นพื้นที่ปกติ การเดินทางมีความสะดวก และไม่มีพนักงานที่มีลักษณะงานพิเศษที่ไม่สามารถมาลงเวลาปฏิบัติราชการตามกำหนดได้ จึงได้กำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลในรอบครั้งปีที่แล้วมา ดังนี้

๑. เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” คือลาเกิน ๘ ครั้ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการในสำนักงาน

สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่ถ้าวันลาารวมกันทุกครั้งไม่เกิน ๒๓ วัน (ยกเว้นลาอุปสมบท, ลาคลอดบุตร, ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน, ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่, ลาพักผ่อน, ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมผล, ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ) และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้

๒. เกณฑ์ที่ถือว่า “มาทำงานสายเนืองๆ” คือ มาทำงานสายเกิน ๘ ครั้ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติราชการในสำนักงาน

พนักงานส่วนตำบลที่มาทำงานสายเนืองๆ ในรอบครั้งปีที่แล้วมาจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้น เว้นแต่การมาสายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือกรณีภัยพิบัติ จะไม่ถือว่าเป็นการมาทำงานสายในครั้งนั้นๆ

อนึ่งสำหรับการขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (รวมถึงการไม่ลาตามระเบียบของทางราชการ) จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ครองสัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ปลัด อบต.

หัวหน้า สป.

จนท.

ร่าง/พิมพ์